

ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยง	เตรียมพร้อมรับมือและฟื้นคืนสภาพอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	จัดทำกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่เน้นที่รับน้ำ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา	โครงการศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร
และเพิ่มขีดความสามารถ	เสริมให้ชุมชนมีความตระหนักร่วมกัน	บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน	โครงการพัฒนาแผนความเสี่ยงจากอุทกภัยเพื่อการบริหารจัดการและสื่อสารกับประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ในการปรับตัว	ป้องกันอุทกภัยในเขตเมือง	ป้องกันอุทกภัยในเขตเมือง	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝน
			โครงการจัดการน้ำโดยชุมชนเป็นแกนนำ
			โครงการตลาดน้ำ
			โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนริมคลอง
			โครงการศึกษาเพื่อทบทวนแผนการออกงบประมาณรายน้ำ
			โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มแก้มลิงในเมือง (โครงการร่อง)
			โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก
			โครงการพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำ
			โครงการปรับปรุงคลองสายหลัก
			โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบอุโมงค์ระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร
			โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ
			โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มแก้มลิงในเมือง (กรณีศึกษา: พื้นที่สุขุมวิท)
			โครงการรณรงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
			โครงการจัดการระบบการแจ้งเตือนภัยจากน้ำท่วมเพื่อให้ชุมชนมีการเตรียมพร้อม
			โครงการอบรมเยาวชนในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ *
			โครงการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย
			โครงการจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือ
			โครงการฝึกอบรมเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยมุ่งลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
			โครงการฝึกอบรมในการค้นหาและช่วยชีวิต *
			โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร *
			โครงการความร่วมมือระหว่างเมืองเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
			โครงการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
			โครงการจัดทำข้อมูลอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม
			โครงการจัดทำฐานข้อมูลภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร
			โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ

ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	เป้าหมายที่วัดผลได้	โครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกรุงเทพมหานคร	สำนักป้องกัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน	สนับสนุนเศรษฐกิจที่มีเมืองและชุมชนเป็นพื้นฐาน	ช่วยเหลือให้ชุมชนมีความพร้อมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมือง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร	โครงการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างบูรณาการแก่ชุมชนเปราะบางในกรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร โครงการสร้างนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ การค้า การเงิน และการลงทุน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร* โครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาคบริการ โครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ถนน (roadmap) การส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการต้นแบบการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (โครงการนำร่องขนาดกึ่งน้อย) โครงการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว	สำนักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม สำนักการคลัง สำนักการคลัง สำนักวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม

* โครงการระยะสั้น ภายในระยะเวลา ๑ ปี (Quick win)